

KẾ HOẠCH

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị:

**“Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo,
định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm
về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”**

Sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, với thế và lực đã tích lũy được cùng với thời cơ, vận hội mới, đất nước ta đã hội tụ được những điều kiện cần thiết và đang đứng trước cơ hội lịch sử đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức, giúp dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới với những thành công và thắng lợi, đòi hỏi phải có những đột phá về tư duy chiến lược của Đảng lãnh đạo, cầm quyền một cách kịp thời, sáng tỏ, đúng đắn, phù hợp, khả thi... Yêu cầu đó đã được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm - người đứng đầu của Đảng ta chỉ rõ với những tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn quan trọng, có tính cấp thiết, có tính lý luận và thực tiễn cao...

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô nâng cao nhận thức, hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị: “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” trong toàn Đảng bộ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân, tạo chuyển biến sâu sắc trong từng cán bộ, đảng viên ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tự tin, quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh

đạo, chỉ đạo, quán triệt về tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, quyết sách mới để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Nâng cao chất lượng của việc học tập chỉ thị, nghị quyết, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị nhằm xuyên tạc về quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Yêu cầu

- Đột sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền cần được triển khai thực hiện hiệu quả, sâu rộng, thiết thực, kiên trì, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự lan tỏa rộng khắp; biến tư duy nhận thức thành hành động cụ thể của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Cụ thể hoá, vận dụng sáng tạo tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là trong xây dựng văn kiện và tổ chức triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

- Hình thức tổ chức cần phong phú, đa dạng, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, gắn với tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành phố; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Thành phố.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

1. Nhận thức về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

- Khẳng định bước vào kỷ nguyên mới là bước phát triển tất yếu, hợp quy luật vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước Xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

- Thời điểm chúng ta bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội lần thứ XIV của Đảng, thời điểm sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu vĩ đại; cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế được nâng cao; dư địa và không gian phát triển của Việt Nam còn nhiều lợi thế và nguồn lực.

2. Cơ sở xác định mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

- Khẳng định và làm rõ những thành tựu vĩ đại của đất nước đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ hội để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới: Trong bối cảnh thế giới xuất hiện nhiều thay đổi có tính thời đại. Từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng để xác lập trật tự thế giới mới; là cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.

- Lịch sử cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, đã khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, con thuyền cách mạng Việt Nam sẽ đạt được những kỳ tích có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đây cũng là thời điểm "hội tụ" tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới.

3. Định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

3.1. Về vai trò lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

- Khẳng định trong hơn 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không ngừng nghiên cứu, phát triển, bổ sung, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền. Đây là nhân tố then chốt bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

- Cần thiết phải cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, đó là những tồn tại, hạn chế trong ban hành văn bản; một số chủ trương lớn của Đảng chưa được thể chế kịp thời; mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, tổ chức Đảng chưa hoàn thiện và còn những bất cập.

- Yêu cầu về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, đảm bảo Đảng là người cầm lái vĩ đại, đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ đang đặt ra cấp thiết.

3.2. Về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sự cần thiết tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị, đó là ngân sách chi để đảm bảo hoạt động của bộ máy là rất lớn, trong khi đó bộ máy vẫn còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Công tác tinh giản

biên chế gắn với vị trí việc làm, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức còn chưa triệt để, chưa đáp ứng yêu cầu... Đây là một trong những nguyên nhân tồn tại các “rào cản”, tăng thủ tục hành chính, lãng phí thời gian công sức của doanh nghiệp, công dân, làm lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Đây cũng là việc tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng là cấp thiết.

3.3. Về công tác cán bộ

Cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề “rất trọng yếu”, “quyết định mọi việc”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang đặt ra cấp thiết. Do vậy việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới cần được đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất; xây dựng cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...

3.4. Về phát triển kinh tế

- Tổng thể kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng liên tục từ khi thực hiện Cương lĩnh năm 1991, thường xuyên ở trong nhóm những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam từ nước thu nhập thấp trở thành nước thu nhập trung bình. Tuy tốc độ tăng trưởng cao, song nguy cơ tụt hậu về kinh tế vẫn hiện hữu, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và khó tiệm cận với các nước đang phát triển.

- Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên do: Hạn chế trong thực thi pháp luật; chuyển đổi mô hình kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu chậm; đầu tư công tiến độ chậm, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, còn dàn trải, nhiều lãng phí, chưa phát huy vai trò dẫn dắt, kích hoạt hiệu quả các nguồn lực ngoài nhà nước; xác định các ngành hàng chiến lược, quốc gia giá trị cao chưa được quan tâm; hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị thiếu tính kết nối và xây dựng hạ tầng số chậm...; các yếu tố bên ngoài tác động tiêu cực, làm gia tăng nguy cơ tụt hậu về kinh tế.

3.5. Về tăng cường tính Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Khẳng định sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường phát huy tính Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.

3.6. Về chuyển đổi số

Hiện nay quan hệ sản xuất chưa phù hợp đang cản trở sự phát triển của lực lượng sản xuất mới, trong đó: Cơ chế, chính sách, pháp luật chưa đồng bộ, còn chông chéo; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số còn hạn chế. Vẫn tồn tại những thủ tục hành chính rườm rà, lạc hậu, qua nhiều khâu, nhiều cửa, mất nhiều thời gian, công sức của người dân và doanh nghiệp. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu quốc gia chưa thông suốt; việc tổ chức vận hành bộ phận “một cửa” các cấp ở nhiều nơi chưa hiệu quả. Do vậy, việc thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện để điều chỉnh quan hệ sản xuất, tạo động lực mới cho phát triển, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi do Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại, đưa đất nước đi tắt đón đầu phát triển vượt bậc.

3.7. Về chống lãng phí

Công tác phòng, chống lãng phí đã được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm triển khai thực hiện và đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và quy định của pháp luật; song lãng phí hiện nay vẫn diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều dạng thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sự phát triển, gây suy giảm nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, giảm hiệu quả sản xuất, tăng gánh nặng chi phí, gây cạn kiệt tài nguyên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo; làm suy giảm lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước, tạo rào cản vô hình trong phát triển kinh tế - xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Vì vậy, đẩy mạnh phòng, chống lãng phí, việc xây dựng văn hóa phòng, chống lãng phí và đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành “tự giác”, “tự nguyện”, “cơm ăn nước uống, áo mặc hàng ngày” là công việc rất cấp thiết.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Đối tượng

Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

2. Hình thức tổ chức

2.1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, sinh hoạt chính trị, tư tưởng

- Tổ chức nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố.

- Tổ chức các hình thức quán triệt, tuyên truyền như: Tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội để nghiên cứu, quán triệt phù hợp với điều kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong quá trình xây dựng văn kiện và tổ

chức triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau như: Cán bộ lãnh đạo quản lý, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đội ngũ phóng viên báo chí, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chức sắc tôn giáo...

- Sau khi tổ chức nghiên cứu, quán triệt, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, từng cá nhân cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch hành động của bản thân; các cấp ủy xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện.

2.2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các báo, đài, bản tin Thành phố; sổ tay đảng viên điện tử; trang/cổng thông tin điện tử, bản tin “*Thông tin nội bộ*” của Đảng bộ Thành phố, của các cơ quan, địa phương, đơn vị và trên hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các cấp, cán bộ ban công tác mặt trận, cán bộ khu dân cư, tổ dân phố..., qua đó giúp lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội.

- Tổ chức tọa đàm giữa cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; căn cứ điều kiện, nhu cầu và tình hình thực tế có thể phát trực tiếp trên mạng xã hội để mở rộng phạm vi tiếp cận.

3. Tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, sinh hoạt chuyên đề

- Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố.

- Những bài viết, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm: (1) “*Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”; (2) “*Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới*”; (3) “*Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới*”; (4) “*Chống lãnh phí*”; (5) “*Phát huy tính đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam*”; (6) “*Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả*”...

- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại các cuộc họp, Hội nghị: (1) với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; (2) Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (3) Các bài Khai mạc, Bế mạc các Hội nghị Trung ương khóa XIII; (5) Trao đổi tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt toàn quốc (ngày 25/11/2024), Kết luận tại các cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội...

4. Thời gian tổ chức

- Việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, khoa học, hiệu quả, thường xuyên, liên tục. Ngoài tổ chức sinh hoạt định kỳ, các chi bộ sinh hoạt chuyên đề theo từng nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ngày 03/12/2024.

- Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Thành phố ngày 06/12/2024.

- Trong tháng 12/2024 ngoài sinh hoạt thường kỳ vào đầu tháng, các chi bộ trong toàn Đảng bộ Thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào ngày 16/12/2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Thành ủy: Ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị: “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; chỉ đạo các cấp ủy, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, nhất là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố: Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, làm rõ những giá trị lý luận, thực tiễn về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phù hợp với ngành, lĩnh vực phụ trách, quản lý; cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo bằng các kế hoạch thực hiện cụ thể. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí của Thành phố, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng của mạng xã hội; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái... Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, thông tin lưu động và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai các nội dung như: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị. Tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội; phối hợp chỉ đạo, định hướng thông tin đối với các cơ quan báo chí, truyền thông; chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội

các cấp; biên soạn nội dung thông tin, tuyên truyền đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố, bản tin “Thông tin nội bộ”, “Tài liệu tham khảo đặc biệt”, Sổ tay đảng viên điện tử... để tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, từ đó lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị, các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai với Ban Thường vụ Thành ủy.

- Phối hợp với Tạp chí Cộng sản xây dựng Đề án “*Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc*”; xây dựng tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, tổ chức các hội nghị cho các đối tượng: Cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, văn nghệ sỹ; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

4. Ban Tổ chức Thành ủy: Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng nội dung triển khai theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ, chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tư tưởng chỉ đạo, những định hướng lớn của Đảng và của Tổng Bí thư, gắn công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt với công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; kết hợp với công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm.

5. Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy: Xây dựng nội dung triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cử cán bộ tham dự sinh hoạt chi bộ, theo dõi, nắm tình hình các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện.

6. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tổ chức triển khai tốt đợt sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế; cử cán bộ tham dự sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức thành viên, theo dõi, nắm tình hình các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện. Tăng cường cảnh giác, đấu tranh, phản bác mọi âm mưu thù địch, thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những hoạt động chống phá của các đối tượng, thế lực phản động, cơ hội, nhất là trên không gian mạng.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố: Chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến vươn lên của đoàn viên, thanh niên trong kỷ nguyên mới; thông qua các phong trào hành động cách mạng

thúc đẩy tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên đối với các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyên đổi số,...

7. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Thành phố: Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong toàn lực lượng; thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền lan tỏa nội dung tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

8. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong: Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, tọa đàm làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của các tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; cập nhật nội dung vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị trong nhà trường; hướng dẫn cập nhật nội dung vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại trung tâm chính trị quận, huyện, thị xã.

9. Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức Đảng; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Xây dựng Chương trình hành động cụ thể hóa các tư tưởng, quan điểm chỉ đạo... Chỉ đạo Ban Tuyên giáo hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng; cử cán bộ tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề, thường xuyên theo dõi các đơn vị tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, phản hồi của dư luận xã hội; đưa tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị. Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

10. Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo: Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, tọa đàm làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư; tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề đối với cán bộ, đảng viên, có hình thức phù hợp tuyên truyền đến học sinh, sinh viên; cập nhật nội dung vào chương trình giảng dạy các môn lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận chính trị trong nhà trường. Theo dõi, kiểm tra các đơn vị tổ chức các đơn vị triển khai thực hiện.

11. Hội Liên hiệp văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo Thành phố: Tổ chức phổ biến, sinh hoạt chính trị, chuyên đề trong hội viên, văn nghệ sĩ, trí thức về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư; vận động, khuyến khích hội viên, văn nghệ sĩ, trí thức nghiên cứu khoa học, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí... với chủ

đề đưa đất nước và dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

12. Các cơ quan báo, đài và bản tin Thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức như: Mở chuyên trang, chuyên mục, xã luận, nghiên cứu, phân tích, làm rõ nội dung tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư gắn với tuyên truyền các thành tựu của Thủ đô và đất nước trong 40 năm đổi mới. Tăng cường thông tin các hoạt động thực hiện đợt sinh hoạt chính trị từ cấp cơ sở tới Thành phố.

Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội: Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, diễn đàn về nội dung, giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư; tổ chức phát sóng các phim tài liệu có nội dung liên quan về thành tựu của Thủ đô và đất nước, về những chủ trương, đường lối, chính sách tạo nền tảng mới quan trọng để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị: “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” trong Đảng bộ Thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện của cấp mình với Ban Thường vụ Thành ủy qua Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW,
- Ban Tuyên giáo TW, } (để b/cáo)
- Đ/c Bí thư Thành ủy, }
- Thường trực Thành ủy,
- Ban Thường vụ Thành ủy, } (để
- Đảng đoàn HĐNDTP, } chỉ đạo)
- Ban cán sự Đảng UBNDTP, }
- Các cơ quan theo mục IV, (để t/hiện)
- Lưu VT-VPTU, BTGTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Văn Phong